

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TRỞ THÀNH MỘT THÀNH TỐ QUAN TRỌNG CỦA HỆ SINH THÁI ĐÀO TẠO TẠI ĐHQGHN



NGÀY 28/02/2024, TẠI HÒA LẠC, VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐHQGHN ĐÃ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ĐHQGHN TRỰC THUỘC VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (VIỆN ĐBCLGD).

Trung tâm Đào tạo trực tuyến ĐHQGHN là đơn vị trực thuộc Viện ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 4748/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/12/2023 của Giám đốc ĐHQGHN. Trung tâm được thành lập và vận hành với mục tiêu thống nhất các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến; kết nối với các đơn vị trong việc xây dựng, phát triển nội dung đào tạo trực tuyến; triển khai các hoạt động quảng bá, phổ biến và phối hợp tổ chức đào tạo trực tuyến cho các cơ sở giáo dục; phát triển các chương trình học tập chất lượng cao thành các khóa học và chương trình học trực tuyến hoàn toàn, giúp tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng dạy học đối với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN.

Ghi nhận những nỗ lực của Viện ĐBCLGD khi đồng hành cùng giảng viên và các đơn vị đào tạo trong quá trình thiết kế, xây dựng cũng như tổ chức đào tạo trực tuyến, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh, trong bất kỳ hình thức đào tạo nào, chất lượng vẫn luôn là tiêu chí hàng đầu. Các chương trình và khóa học trực tuyến chất lượng cao của ĐHQGHN sẽ được cung cấp tới không chỉ người học trong ĐHQGHN mà cho các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng khác trong cả nước, qua đó lan tỏa được các giá trị học thuật xuất sắc và các kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị tới cộng đồng, xã hội. Việc đưa đào tạo trực tuyến trở thành một thành tố quan trọng của hệ sinh thái đào tạo tại ĐHQGHN thể hiện sự tham gia có trách nhiệm của

ĐHQGHN trong thực hiện trách nhiệm quốc gia về giáo dục, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Phó Giám đốc ĐHQGHN hy vọng, Viện tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách mới được ĐHQGHN tin tưởng giao phó, đó là xây dựng và phát triển Trung tâm Đào tạo trực tuyến ĐHQGHN trở thành đơn vị hàng đầu cả nước trong việc cung cấp các dịch vụ và chương trình học tập trực tuyến cho sinh viên và học viên trong và ngoài ĐHQGHN, cung cấp các tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật về đảm bảo chất lượng và phát triển giáo dục trực tuyến, phát huy vai trò nòng cốt và gia tăng chỉ số ảnh hưởng xã hội của ĐHQGHN.

Tại buổi lễ, Viện trưởng Viện ĐBCLGD Nghiêm Xuân Huy gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo ĐHQGHN, các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN đã hỗ trợ và đồng hành cùng Viện ĐBCLGD trong quá trình tổ chức đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN. Viện trưởng Viện ĐBCLGD Nghiêm Xuân Huy hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo ĐHQGHN giao phó.

Tại sự kiện này, Viện ĐBCLGD ĐHQGHN đồng thời tổ chức Hội thảo về Đào tạo trực tuyến với các báo cáo đến từ các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục.